

ข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

เนื่องจากมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองโดยสแกน QR Code เพื่อเป็นการ คัดกรองผู้เข้าสอบในเบื้องต้นให้สำนักงานทราบ ทั้งก่อนและหลังการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง

๒. ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องจัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา ขณะอยู่ในบริเวณสนามสอบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๓. ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องผ่านการคัดกรอง โดยต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย กรณีพบว่า ผู้เข้าสอบรายใดอุณหภูมิมากกว่า ๓๗.๕ องศา หรือรู้สึกว่ามีไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ใดๆ อย่างใดอย่าง หนึ่งดังต่อไปนี้หรือไม่ "ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก" หรือมีอาการกลุ่มเสี่ยงผู้เข้าสอบราย ดังกล่าวจะต้องแยกสอบ โดยสำนักงานจะจัดพื้นที่สอบพิเศษแยกสอบเฉพาะกลุ่ม

๔. ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องทำความสะอาดมือโดยใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยสำนักงานได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าสอบ บริเวณจุดคัดกรอง ชั้น ๑ บริเวณหน้าลิฟต์ทุกชั้น และจุดบริการอื่น ๆ

๕. ผู้เข้าสอบทุกท่านควรมาก่อนเวลาล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มคัดกรองผู้เข้าสอบและตรวจเอกสาร หลักฐาน ก่อนเข้าบริเวณสนามสอบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เริ่มเวลา ๐๘.๑๕ น. ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะต้องรออนุญาตบริเวณ ชั้น ๑ ก่อนได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะหมดเวลาเข้าห้องสอบในเวลา ๐๙.๓๐ น.



แบบประเมินก่อนสอบ
ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
(ตอบภายในวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมายเหตุ : เพื่อเป็นการคัดกรองผู้เข้าสอบในเบื้องต้น ให้สำนักงานทราบ ก่อนวันสอบในวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยสแกน QR Code ข้างต้นภายใน วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ต้องตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน และจัดเตรียมพื้นที่สอบพิเศษสำหรับผู้เข้าสอบ